

# Unseen Ayutthaya



ถ้ามีใจที่ยั่ว มีเวลาว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์เพียงแค่ 1 วัน พวกเราชาวรามามา (ซึ่งส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จะไปเที่ยวที่ไหนดี?) เอาแผนที่มาทาง เออร์วิมาเปิด คงหนีไม่พ้นตลาดน้ำอัมพวา, เกาะเกร็ด หรือใกล้กว่านั้นคือตะลุมเตียวเมืองกรุง เช่น ไหว้พระหรือหาร้านนั่งเล่นเก็บบรรยากาศแถวแม่น้ำเจ้าพระยาแน่ๆ ที่พูดมาเพราะว่าผมทำมาหมดแล้วครับ วันนี้เลยมาเสนอที่เที่ยวแบบ One Day Trip ที่ไม่ไกลจาก โรงพยาบาลรามารามาศิลป์เลย นั่นคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ละคนจะรู้สึกแตกต่างกัน บางคนก็บอกว่าใกล้จัง ไปบ่อยแล้ว ทั้งวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงหลายวัด หรือพระราชวังบางปะอิน ที่หลายคนน่าจะเคยผ่านไปเที่ยวกัน ส่วนบางคนก็บอกว่าไกลม๊วกกก (ลากเสียง) จะไปเที่ยวแบบ One Day Trip ได้ยังไงไม่เห็น้อยหรือ ผมขอบอกเลยครั้บว่าระยะทางจากโรงพยาบาลรามารามาศิลป์ไปเที่ยวในตัวเมือง ประมาณ 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงนิดๆ เท่านั้นเอง (อาจจะเท่าเวลาขับรถกลับบ้านเพื่อนๆ บางคนนะครั้บ) วันนี้เลยจะมาแนะนำเสนอที่เที่ยวแบบ unseen กับเพื่อนๆ กันนะครั้บว่าที่ไหนน่าไปบ้าง

## ตลาดโก้งโค้ง



1. ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม ผมแนะนำที่นี่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่เพื่อนๆ สามารถขับรถผ่านมาก่อนถึงตัวเมือง เพราะตั้งอยู่ที่ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาครั้บ เปิดทำการวันพฤหัสดีถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ซึ่งถ้าจากรามา มาที่นี่เป็นที่แรกก็ดีเหมือนกันครั้บ เพราะปิดไว ที่มาของตลาดโก้งโค้งมาจาก มีการจัดสินค้าให้ผู้เข้าชมเลือกชมกันบนพื้นแบบเป็นกันเอง ทำให้พวกเราต้อง “โก้งโค้ง” เพื่อซื้อสินค้า จึงเป็นที่มาของที่นี่ครั้บ โดยทางตลาดโก้งโค้งฝากบอกทุกๆ ท่านว่า “แค่แวะมาเยี่ยมชมเราก็แอบนิยมอยู่ในใจ”

## หมู่บ้านฮอลันดา



2. หมู่บ้านฮอลันดา เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าบรรยากาศดี เหมาะกับการเดินเที่ยวชมประวัติศาสตร์และนั่งจิบกาแฟริมสวนสวยที่หมู่บ้านฮอลันดาครั้บ หากออกจากตลาดโก้งโค้งมาทางตัวเมืองสามารถแวะเดินเล่น ที่นี้ก่อนได้ ที่นี้จะทำให้เรารู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติดัชต์ที่เข้ามาค้าขายกับชาวอยุธยาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราชว่ามีความเป็นมาอย่างไร ด้านล่างมีร้านกาแฟพร้อม Wifi ฟรีให้เล่นด้วยครั้บ หากเพื่อนๆ แวะมาที่นี่ จะตั้งอยู่ใกล้กับวัดพนัญเชิงและวัดใหญ่ชัยมงคล สามารถไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลต่อได้เลย





# พิพิธภัณฑ์ของเล่น เกरिक ยูนพันธ์

3. พิพิธภัณฑ์ของเล่น เกरिक ยูนพันธ์ (Million Toy Museum) ของ รศ.เกरिक ยูนพันธ์ อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถ.อุทุมพร อ.พระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามกับโรงเรียน ประตูลีซอ โดยที่มาคือของเล่นเป็นของที่อาจารย์สะสม เองมากกว่า 20 ปีแล้วครับ หากใครมีเด็กเล็ก มาใน trip ด้วย เสนอว่าพามาที่นี่ น่าจะถูกใจเด็กแน่ๆ เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

นี้จะพาพวกเราย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กที่มีของเล่นนานาชนิด ซึ่งเห็นแล้วจะต้องมาคิดว่า เราไม่ได้เห็นของเล่น แบบนี้มานานกี่ปีแล้วนะ รวมถึงมีภาพวาดสีสดใส และตุ๊กตาที่เป็นตัวการ์ตูนสมัยใหม่ให้ชมกันภายใต้อาคารที่แสน จะ Vintage แห่งนี้ครับ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีร้านอาหารให้รับประทานเป็นอาหารเที่ยงด้วย

ถ้าใครมี plan แน่น อาจจะต้องเลือกรับประทานที่นี้ก่อนไปเที่ยวที่อื่นต่อได้ ด้วยครับ หรือถ้าอยากหาอาหารทานง่ายๆ ไม่ไกล จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกรสเด็ด คุณประนอม อยู่ไม่ไกลครับ หรือถ้ารู้สึกว้าวอากาศร้อนยามบ่าย อาจจะไปหาร้าน กาแฟ ขนมเค้ก นั่งเล่นแถวนี้ จะมีร้าน First cake (เครปเค้กร้านนี้อร่อยมากครับ) หรือร้านเปิดใหม่อย่าง Loft bar อยู่แถวๆ ถนนปามะพร้าว ไม่ไกลกัน กาแฟและ บรรยากาศที่นี่ใช้ได้เลย



# วัดนักบุญยอแซฟ



4. ปิดท้ายวันด้วยสถานที่แนววินเทจ วัดนักบุญ ยอแซฟ อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ของเล่นครับ ขับรถข้าม ฝั่งแม่น้ำมาไม่ไกล โบสถ์นี้เป็นโรงเรียนคริสต์ระดับประถม ศึกษาที่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายรูปและเยี่ยมชมโบสถ์ ได้ในวันเสาร์อาทิตย์ หรือใครมี plan จะแต่งงาน ก็มา ถ่าย Pre-wedding ที่นี่ได้โดยเสีย ค่าใช้จ่าย ไม่แพง สวยงามและ มีสถาปัตยกรรมที่ประณีตมาก ครับผม

เป็นยังไงบ้างครับ

เท่าที่ผมแนะนำน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ หลายคนที่อยู่กรุงเทพฯ สามารถมา เที่ยวได้ไม่ไกล ใช้เวลาไม่มาก และหลายคนน่าจะยังไม่เคยรู้จักจังหวัดอยุธยาในมุม ดังกล่าว น่าจะเป็นที่พักผ่อนในวันหยุด หลังจากทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ได้อีกที่ หนึ่งเลยครับ ไว้พบกันเมื่อมีโอกาส จะมาแนะนำที่เที่ยวดูๆ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวกันใหม่อีกนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก

<http://www.talardkhongkong.com/>

<http://www.milliontoymuseum.com/>

<http://www.zthailand.com/place/baanhollanda-ayutthaya/>

